
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย   

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี ๒๕๖๕ 
วันศุกร์ ที่ 23  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 
*************************** 

ผู้มาประชุม  จ านวน  ๑4  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศร ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 

๒. นายสงวน มานะเสน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 

๓. นายประกายแก้ว โพธิ์ศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 

๔. นางแก้วใจ สายพรม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 

๕. นายคงฤทธิ์          เทศนธรรม ผู้อ านวยการกองช่าง 

๖. นางเรวดี             ฟุ้งเฟ่ือง หัวหน้าส านักปลัด 

๗. นางอารี              ชินพร ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

๘. นายอานุวัฒน์ ปิ่นทะวงษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

๙. นางรักชนก โพธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 

1 นายนเรศ          ต่ายเนาว์ดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย    

2 นายประภัย          สาริแฝง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย    

3 นายสมบัติ           โพธิ์ศรี สมาชิกฯสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย   หมู่ที่ ๑ 

4 นายใจเพช           บุตรพันธ์ สมาชิกฯสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย   หมู่ที่ ๒ 

5  นายประเสริฐ จัดตาดี สมาชิกฯสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย   หมู่ที่ 3 

6 นายธนดล            อ่อนสุระทุม สมาชิกฯสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย   หมู่ที่ ๔ 

7 นายสมพงษ์          จันทพันธ์ สมาชิกฯสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย   หมู่ที่ ๕ 

8 นางสมพันธ์          อัคธรรม สมาชิกฯสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย   หมู่ที่ ๗ 

9 นายจรูญ            สานนท์ สมาชิกฯสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย   หมู่ที่ ๘ 
10 นายวัฒนา          สาริศร ี สมาชิกฯสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย   หมู่ที่ ๙ 

11 นายนงค์ลักษณ์   โพธิ์ศรี สมาชิกฯสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย   หมู่ที่ ๑๐ 

12 นายธีระศักดิ์      ฝาระมี สมาชิกฯสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย   หมู่ที่ ๑๒ 

13 นายพานิช         ราศรี สมาชิกฯสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย   หมู่ที่ ๑๓ 

14 นายวีระ   มุ่งมาตร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย    

-ส าเนา- 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐  น. 
 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วนั่งประจ าที่ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว 
ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย สมัยวิสามัญที่ 3       
ประจ าปี  2565 ครับ ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

ข อ เปิ ด ก า รป ร ะชุ ม ส ภ าฯ  ส มั ย วิ ส า มั ญ  ที่  3  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 5                    
ขอเชิญเลขาสภาฯ อ่านประกาศอ าเภอก่อนครับ 
 

เลขานุการสภาฯ 
(นายวีระ มุ่งมาตร) 

ตามประกาศอ าเภอวานรนิวาส  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลขัวก่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
          ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย มีความประสงค์
ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
พ .ศ . ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณ าให้ความเห็ นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้ องถิ่ น           
(พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 และ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  
 นายอ าเภอวานรนิวาส พิจารณาแล้วอาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗        
และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติม ข้อ ๓๖ (๓)    
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่  3  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองผลการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

ขอเชิญสมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุมว่ามีข้อแก้ไข ผิดพลาดในข้อความ
ใดบ้าง  

สมาชิกสภาฯ  
(นายสมบัติ  โพธิ์ศรี) 

แก้ไขหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 11 จากหมู่ที่ 1 เป็นหมู่ที่ 10 ครับ และหน้าที่ 7 
บรรทัดสุดท้าย กรณีก่อหนี้ผูกพันแก้เป็นกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

มีส่วนไหนที่ไม่ถูกต้องอีกครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองครับ 

ที่ประชุม มีมต ิ  รับรอง       ๑1 เสียง  
        งดออกเสียง  ๒ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

   -ไม่มี- 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

  เชิญนายกครับมีเรื่องใดจะแจ้งให้สภาฯทราบ 

นายก อบต. ฯ 
(นายสุรศักดิ์  โพธิ์ศรี) 

1. รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565 )  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
ขอให้สมาชิกทุกท่านดูเอกสารประกอบด้วยนะครับ 
การจัดท างบประมาณผู้บริหารของ อบต.ขัวก่าย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณ เมื่อวันที่  30สิงหาคม 2564  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 86 โครงการ งบประมาณ 35,708,630 
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
๑. ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนขัวก่าย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  โดยมีโครงการ
ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน จ านวน 86 โครงการ งบประมาณ 
35,708,630 บาท 
๒. การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนขัวก่ายมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณและเงินจ่ายขาดเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลง
นามในสัญญา จ านวน 86  โครงการ งบประมาณ 35 ,708 ,630 บาท       
มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน  76 โครงการ จ านวนเงิน 34 ,938,630  
บาท  
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า เนื่องจากผ่านพ่อค้าคนกลาง 
ควรจัดตั้งกลุ่มในการจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตรในชุมชนและต าบล 
 1.2 เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ือต่อการประกอบ
อาชีพ ท าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควร ควรส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว  
 2.1 ประชาชนรวมกลุ่มกันน้อยกลุ่มเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชนในรูปของกลุ่มอย่างเข้มแข็ง ในการท ากิจกรรมและประกอบอาชีพ เพ่ือ
พัฒนารายได้ การสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน 
 2.2 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆ
เปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้สืบภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ขัวก่ายได้ส่งเสริม 
สนับสนุนในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ไว้คู่ชุมชนต่อไป 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชนทุกระดับ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ อย่างแท้จริง 
ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคม



๔ 

 

และความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาน
ประกอบการให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยั่ งยืนประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ประโยชน์แก่เกษตรกร อย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่ส านักงานเกษตรอ าเภอ จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
สถานประกอบการให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลประชาชน
มีความต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากขึ้น ไฟฟ้าส่องสว่างทางและ
ที่สาธารณะ รางระบายน้ า แหล่งน้ าในการเกษตร ยังไม่สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด บางโครงการ กิจกรรมขัดต่อระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ท าให้งานไม่ส าเร็จลุล่วงได้ ควรจัดให้มีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน
(รูปแบบ/วิธีการ/ขั้นตอนด่ าเนินโครงการ) ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถ
ด าเนินโครงการ กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
         ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผล
ทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่
สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply  
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การ
พัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) 
Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อ
ส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนา
ท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน   เป็นถึง Global การเป็น 
Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็นโลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัฒน์ Localization 
ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่น น าไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม แนวทาง
ที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้ม
เอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม ความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด 
(Key Performance Indicators:KPIs) ที่วัดได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 
สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1. ผลการด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 86 โครงการ  สามารถด าเนินการได้ 
76 โครงการ และไม่สามารถด าเนินการได้ 10  โครงการ 
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เบิกจ่าย  งบประมาณที่เบิกจ่าย 4,938,630
บาท จากทั้งหมด 35,708,630  บาท 
3. ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากในปี 2565 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้มีการด าเนินการโครงการต่างๆ
ในช่วงท้ายปีงบประมาณและบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้อีกทั้ง
โครงการต่างๆได้มากระจุกไว้ในปี 2565 จึงท าให้โครงการในแผนพัฒนาฯมี
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จ านวนมาก จึงท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณด าเนินการได้ทั้งหมด  
4. ข้อเสนอแนะ ให้ทุกหน่วยงานได้ด าเนินการโครงการต่างๆตามแผนการ
ด าเนินงาน 
5. ผลสัมฤทธิ์ โครงการที่ด าเนินการได้ 76  โครงการ จากทั้งหมด 86  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.37 

2. เรื่อง แก้ไขรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย มีความประสงค์ที่จะแก้ไข
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 
ได้ขอแก้ไขปีงบประมาณของโครงการ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1 . โครงการขุดลอกหนองยิ งควาย (ต่อจากเดิม ) หมู่ที่  10 จากเดิม 
ปีงบประมาณ 2567 แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ 2566 ตั้งไว้ 436,000 บาท
2. โครงการขุดลอกหนองบัวแสบง (ต่อจากเดิม)  หมู่ที่  10 จากเดิม 
ปีงบประมาณ 2568 แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ 2566 ตั้งไว้ 150,000 บาท
3. โครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่  7 จากเดิม ปีงบประมาณ 2567    
แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ 2566 ตั้งไว้ 450,000 บาท 

3. รายงานสถานนะทางการเงินปิดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ขอให้สมาชิกทุกท่านดูเอกสารประกอบด้วยนะครับ   
กระผมขอสรุปพอสังเขปนะครับ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 49,664,000 บาท (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 50,701,500 บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร  จ านวน 
16,500,840 บาท งบด าเนินงาน จ านวน 9,733,280 บาท งบลงทุน 
จ านวน 3,797,500 บาท งบเงิน  อุดหนุน จ านวน 4 ,9 18,600 บาท 
รายจ่ายอื่น จ านวน 60,000 บาท และงบกลาง จ านวน 14,653,780 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องกระทู้ถาม 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

เชิญนายกแถลงหลักการและเหตุผลครับ 

นายก อบต. ฯ 
(นายสุรศักดิ์  โพธิ์ศรี) 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ไปแล้วนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  แต่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขนาดปริมาณงาน
และงบประมาณ เพ่ือให้สามารถน ามาด าเนินการได้ตรงกับความเป็นจริง 
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เพ่ือให้บรรลุผลและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทันท่วงที     
จึงน าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  เพ่ือให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบตามรายละเอียด ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       เดิม โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร สายหนองนาแซง-โรงปาล์ม 
หมู่ ที่  6  ปริมาณ งาน ถนนลูกรั ง กว้าง 4  เมตร ยาว 2 ,000 เมตร                  
จากเดิมปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ  500,000 บาท 
       เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร สายหนองนาแซง-
โรงปาล์ม หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร                  
จากเดิมปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ  150,000 บาท 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

ต่อไปเชิญสมาชิกอภิปรายหรือซักถามได้ครับก่อนการลงมติ 

สมาชิกสภาฯ  
(นายสมบัติ  โพธิ์ศรี) 

การเปลี่ยนแปลงแผนขอให้มีรายละเอียดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดของโครงการด้วย
ครับ จะได้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายอีก เชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ          
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565   
ตามท่ีนายกเสนอโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมต ิ  รับรอง       ๑1 เสียง  
        งดออกเสียง  ๒ เสียง 

 6.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

เชิญนายกฯ แถลงหลักการแหละเหตุผลครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรี) 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ได้รับฟังมา 
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน สอดคล้องกับแผนพัฒนาที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  เพ่ือให้สามารถ
น ามาด าเนินการได้ตรงกับความเป็นจริง ผมจึงได้น าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปด าเนินการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ขอให้สมาชิกทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกให้ด้วยนะครับ 
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการจ้างครูดนตรีพื้นเมืองอีสาน งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566 เป็นเงิน 
40,000 บาท 
2. โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองอีสาร (วงโปรงลาง) โรงเรียนบ้านโคกถาวร 
งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 23,500 บาท  
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แผนงานการเกษตร (ผ02/1) 
1. โครงการขุดลอกห้วยหนองลาด บ้านขัวก่าย หมู่ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ ปี 
2566  เป็นเงิน 500,00 บาท 
2. โครงการขุดลอกล าห้วยกุดปลาแข็ง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 11 งบประมาณ
ตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 450,000 บาท 
3. โครงการขุดลอกห้วยแหน บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ ปี 
2566  เป็นเงิน 496,000 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ผ02/1) 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายใน ศพด.โคกถาวร 
งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 210,000 บาท 
2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองนาแซง ถึงฝายน้ าล้นห้วยบ้าน บ้าน
หนองนาแซง หมู่ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 100,000 บาท 
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกเหล่าถั่วแฮ ถึง ฝายน้ าล้นห้วยกอก 
บ้านส้งเปือย หมู่ที่ 9  งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 100,000 บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ่อวังเรือพร้อมวางท่อ 1 เมตร จ านวน 3 
จุด หมู่ที่ 1 งบประมาณตัง้ไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 250,000 บาท 
5. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายจากบ้านนายอุดทอง     
จันฉาย ถึงนายทองลือ ส ารี บ้านวังเวิน หมู่ที่ 5 งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  
เป็นเงิน 300,000 บาท 
6. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายค าปุ่น วรรณศิลป์ ถึงบ้าน
วังเวิน หมู่ที่ 5 งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 110,000 บาท 
7. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายสุรินทร์ ศรียาง
นอก ถึงนายล าใจ  ป่งกวาน หมู่ที่ 4  งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 
400,000 บาท 
8. โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายเทศนา แสดคง ถึงบ้านนายทองลัด 
แสงนนท์  หมู่ที่ 10 งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 27,000 บาท 
9. โครงการขยายเขตประปาสายบ้านหนองแวง จากโรงเรียนบ้านขามถึง    
นายไกรศักดิ์  อินทรสิทธิ์ หมู่ที่ 11 งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 
33,800 บาท 
10. โครงการวางท่อระบายน้ า จากบ้านนายเทศนา  แสดคง ถึงบ้านนายวินัย  
แสงนนท์ งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 500,000 บาท 
11. โครงการวางซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยเม็ก หมู่ที่ 13 งบประมาณตั้งไว้ 
ปี 2566  เป็นเงิน 70,000 บาท 
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดจ านวน 2 จุด หมู่
ที่ 1 จุดที่ 1 จากบ้านเรวัต  สุขพงค์ถึงบ้านนายธวัช บัวศรี จุดที่ 2 จากบ้าน
นายธวัช  บัวศรี ถึงบ้านนางอ่าง  โพธิ์ศรี งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 
333,500 บาท 
13. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยบ้าน–ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 43-
001-หมู่ที่ 12 งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 200,000 บาท 
14. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านส้งเปือย หมู่ที่  9 
งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 300,000 บาท 
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15. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 10 ลบ.ม. (ไฟเบอร์กลาส 4 ถัง) 
บ้านส้งเปือย หมู่ที่ 9 งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 360,000 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ02/2) 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนน้อย-หนองแสง (ไฟฟ้า
ส่องสว่างตามบัญชีนวัตกรรม 10 ต้น) หมู่ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  
เป็นเงิน 2,200,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ หนา 4 ซม. หนองสองห้อง หมู่ที่ 
1 งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 6,368,200 บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ หนา 4 ซม. สายขัวก่าย -กุดเรือ 
หมู่ที่ 10 งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 7,839,800 บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ หนา 4 ซม. (ดงเสือเต้น)
งบประมาณตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 9,266,400 บาท 
5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองสิม บ้านขัวก่าย หมู่ที่ 10 งบประมาณ
ตั้งไว้ ปี 2566  เป็นเงิน 2,500,000 บาท 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

ต่อไปเชิญสมาชิกอภิปรายทั่วไปครับ 

สมาชิกสภาฯ  
(นายสมบัติ  โพธิ์ศรี) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ02/2)  โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนน้อย-หนองแสง (ไฟฟ้าส่องสว่างตามบัญชี
นวัตกรรม 10 ต้น) หมู่ที่ 1  ขนาดที่ระบุในแผนไม่สามารถด าเนินการได้ 
เพราะพ้ืนที่แคบกว่า และไม่แน่ชัดจะสามารถขยายได้หรือไม ่

สมาชิกสภาฯ  
(นายนงค์ลักษณ์ โพธิ์ศรี) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ02/2)  โครงการที่ 1  ถ้าจะสร้างออก
ให้ก าหนดตามความเป็นจริงครับ กว้าง 3 เมตร ไม่มีไหล่ทางครับ ความยาว 
350 เมตร 

สมาชิกสภาฯ  
(นายสมบัติ  โพธิ์ศรี) 

แผนงานโครงการสายนี้ ท าไมต้องก าหนดให้มีไฟฟ้าส่งสว่างชนิดโซล่าเซลส์ 
เพราะมีบ้านแค่หลังเดียว ในขณะที่สายหลักไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ผมเห็นว่ายังไม่
เหมาะสมที่จะเพ่ิมเติมแผนโครงการนี้ อีกอย่างประชาคมก็ยังไม่ทราบ 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

เมื่อมีความเห็นว่าโครงการไหนไม่สามมารถด าเนินการได้ ก็ยกเลิก การเพิ่มเติม
ได้ ถ้าสมาชิกเห็นชอบ ผมจะขอมติเลยครับส าหรับโครงการนี้ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้ยกเลิกแผนงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนน
น้อย-หนองแสง (ไฟฟ้าส่องสว่างตามบัญชีนวัตกรรม 10 ต้น) หมู่ที่ 1 ตามร่าง
แผนเพิ่มเติมที่นายกเสนอ โปรดยกมือขึ้น  

ทีป่ระชุม มีมต ิ  รับรอง       ๑0 เสียง  
        งดออกเสียง  3 เสียง 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

สรุปว่าตัดออก 1 แผนงานโครงการ ส่วนโครงการเพ่ิมเติมส่วนที่ เหลือ        
ผมจะขอมติ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66– 
๒๕70) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามที่นายกเสนอ ยกเว้น
โครงการที่  1  ของแผน งาน อุตสาหกรรมและการโยธา  (ผ0 2 /2 )              
โปรดยกมือครับ 
 



๙ 

 

ที่ประชุม มีมต ิ  รับรอง       ๑1 เสียง  
        งดออกเสียง  2 เสียง 

 6.3 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย  
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ต าบลขัวก่าย 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

เชิญนายกแถลงรายละเอียดก่อนครับ 
 

นายก อบต. 
(นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรี) 

ขอมอบปลัดชี้แจงรายละเอียดแทนครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

เชิญปลัดชี้แจง 

ปลัด อบต. 
(นายวีระ  มุ่งมาตร) 

ด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลขัวก่ายชุดปัจจุบันได้สิ้นสุด
ลง ตามวาระการอยู่ในต าแหน่ง (4 ปี) ซึ่งครบก าหนดในวันที่ 12 ธันวาคม 
2565 จึงมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการ
กองทุนฯ มีตัวแทนของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวน 2 คน เป็นกรรมการร่วม เดิมตัวแทน
สมาชิกสภาฯอบต. มี 2 คน คือ 1.นายนงค์ลักษณ์  โพธิ์ศรี และ 2. นายธนดล  
อ่อนสุระทุม ในการพิจารณามอบหมายอาจเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ก็ได้        
จึงน าเสนอให้สภาพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกที่ เห็นสมควรให้ เป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ี 2 ท่าน พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ  
(นายใจเพช  บุตรพันธ์) 

ขอเสนอชื่อ นายนงค์ลักษณ์  โพธิ์ศรี เป็นกรรมการกองทุนฯ ครับ 
 

สมาชิกสภาฯ  
(นายสมบัติ  โพธิ์ศรี) 

รับรอง 

สมาชิกสภาฯ  
(นายจรูญ  สานนท์) 

รับรอง 

สมาชิกสภาฯ  
(นายสมพงษ์  จันทพันธ์) 

ขอเสนอชื่อ นายวัฒนา  สาริศรี เป็นกรรมการกองทุนฯ ครับ 
 

สมาชิกสภาฯ  
(นายธีระศักดิ์  ฝาระมี) 

รับรอง 

สมาชิกสภาฯ  
(นายพานิช  ราษ)ี 

รับรอง 

สมาชิกสภาฯ  
(นายนงค์ลักษณ์  โพธิ์ศรี) 

ขอเสนอชื่อ นายสมบัติ  โพธิ์ศรี เป็นกรรมการกองทุนฯ ครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 



๑๐ 

 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกรับรอง 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

เมื่อสมาชิกรับรองข้อเสนอเป็นอันตกไปครับ คงเหลือตัวแทนสมาชิกที่ถูกเสนอ
ชื่อ 2 ท่าน คือ 1. นายนงค์ลักษณ์  โพธิ์ศรี 2. นายวัฒนา  สาริศรี ขอมติเลย
นะครับท่านใดเห็นชอบให้สมาชิก 2 ท่านตามที่เสนอเป็นตัวแทนสมาชิกสภาฯ 
เป็นกรรมการกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ต าบลขัวก่าย  
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมต ิ  รับรอง       ๑1 เสียง  
        งดออกเสียง  2 เสียง 

 6.4 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

เชิญนายกฯ แถลงครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรี) 

แถลงหลักการและเหตุผล 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย ได้จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด เริ่มจากวัดสุทธาวาสถึง บ้านายพันธ์ แสงนนท์ ม.6 งบประมาณตั้งไว้  
495,000.- บาท  (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)    

    เนื่องจากตามรายละเอียดหน้า โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
เริ่มจากวัดสุทธาวาสถึง บ้านายพันธ์ แสงนนท์ ม.6 เพ่ือเพ่ือก่อสร้าง ก่อสร้าง
รางระบายน้ า พร้อมฝาปิด เริ่มจากวัดสุธาวาสถึง บ้านนายพันธ์ทิพย์ แสงนนท์ 
หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.29 เมตร ยาว 75 เมตร ลึก 0.29 เมตร 
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่ายก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) หน้า 92 ข้อที่ 61  จุดเริ่มต้น
โครงการ N 17 องศา36’47”E 103 องศา 51’45”จุดสิ้นสุดโครงการ  N 
17 องศา36’44” E 103 องศา 51’44” งบประมาณตั้งไว้  495,000.- 
บาท  เนื่องจากแบบแปลนมีการเปลี่ยนแปลง  จึงขออนุมติเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมเป็น โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ  ณ  ป่าช้าบ้านโนนงิ้ว-หนองนาแซง  
ม.6 เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด เริ่มจากวัดสุธาวาส ถึง บ้านนาย
พันธ์ทิพย์ แสงนนท์ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 6 ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.29 เมตร 
ยาว 300 เมตร  ลึก 0.29 เมตร ฝาปิด ขนาด 0.34x0.50x0.08  เมตร 
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่ายก าหนด จุดเริ่มต้นโครงการ 
N 17  องศา 36’49”  E 103 องศา 51’45” จุดสิ้นสุดโครงการ N 17  
องศา 36’40” E 103 องศา 51’42   

     การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ



๑๑ 

 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒7 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

เชิญสมาชิกอภิปรายหรือซักถามได้ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกเสนออภิปราย 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

เมื่อไมมีสมาชิกเสนออภิปราย ผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 ตามที่นายกเสนอโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมต ิ  รับรอง       ๑1 เสียง  
        งดออกเสียง  2 เสียง 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 

 -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ 
(นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง) 

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีวันนี้เราประชุมกันมา
นานพอสมควรแล้ว ขอขอบพระคุณสมาชิกฯสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ในการประชุมส าเร็จไปด้วยดี ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
   ลงชื่อ            วีระ   มุ่งมาตร                          ผู้จดรายงานประชุม 
                  (นายวีระ   มุ่งมาตร)    
              เลขานุการสภา  อบต. ขัวก่าย 
 
 

   ลงชื่อ         นเรศ      ต่ายเนาว์ดง                     ผู้ตรวจรายงานประชุม 
                 (นายนเรศ      ต่ายเนาว์ดง)  
                ประธานสภาฯ  อบต. ขัวก่าย 

                               

      คณะกรรมตรวจรายงานการประชุม  
 

ลงชื่อ        วัฒนา   สาริศรี          กรรมการฯ      ลงชื่อ       สมพงษ์  จันทพันธ์         กรรมการฯ 
            (นายวัฒนา   สาริศรี)                          (นายสมพงษ์  จันทพันธ์) 
   สมาชิกฯสภาฯ  หมู่ที่ ๙                 สมาชิกฯสภาฯ  หมู่ที่ ๕ 

 
 

     ลงชื่อ    นงค์ลักษณ์    โพธิ์ศรี     กรรมการ ฯ 
            (นายนงค์ลักษณ์    โพธิ์ศรี) 
             สมาชิกฯสภาฯ  หมู่ที่ ๑๐ 

  



๑๒ 

 

 


